

Năm 2024

THỨ NĂM

Phát hành: 23/5/2024

Bản tin

Điểm báo



TỔNG HỢP THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

TIN QUỐC HỘI	1
1. Đại tướng Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước	1
2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận thêm nhiệm vụ mới	2
3. Ngăn chặn việc người đầu giá trả cao bất thường, trúng rồi... bỏ cọc	2
4. “Quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý văn minh”	3
5. Nam giới bị bạo lực gia đình ngày càng tăng	4
GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG	5
6. Chủ tịch UBND Bắc Giang Lê Ánh Dương: Giải ngân chậm là do cán bộ	5
7. Đắk Lắk: Tình hình dự án giao thông 1.500 tỷ bị công an yêu cầu cung cấp hồ sơ	7
8. Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung hơn 2.300 tỷ cho các dự án trọng điểm	8
QUẢN LÝ	8
9. Đề xuất chuyển hàng nghìn nhà tái định cư bỏ hoang sang nhà ở xã hội	8
10. Vĩnh Long đầu giá loạt trụ sở cũ của cơ quan sau sáp nhập, di dời	10
11. Đà Nẵng: Một huyện giảm 100% tiền thuê đất để phát triển giáo dục, y tế	11
SAI PHẠM ĐIỀN HÌNH	11
12. TPHCM: Thêm một vụ án vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng	11
13. Khánh Hòa: Công an đề nghị cung cấp hồ sơ một doanh nghiệp trúng liên tiếp nhiều gói thầu	12
14. Đồng Nai: Kỷ luật cảnh cáo nữ Chủ tịch huyện Trảng Bom	13
15. Cà Mau: Cựu trưởng phòng TN&MT huyện móc nối lập khống hồ sơ bồi thường đất	14
16. Thanh Hóa: Bắt hai cựu lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn	14
THẾ GIỚI	15
17. Nhật Bản xem xét hỗ trợ toàn bộ chi phí sinh con cho phụ nữ	15

TIN QUỐC HỘI

Đại tướng Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Sáng 22/5, sau khi biểu quyết thông qua danh sách, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau báo cáo kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, với 472/473 đại biểu Quốc hội tán thành.

Sau khi được Quốc hội bầu, tân Chủ tịch nước thực hiện nghi thức tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. (Tienphong.vn 22/5, Luân Dũng) [Về đầu trang](#)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận thêm nhiệm vụ mới

Sáng 22/5, theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội xem xét, phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo đó, Quốc hội nghe Chủ tịch nước Tô Lâm trình bày tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội sau đó nghe ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả như sau, có 463 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,07% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 463 đại biểu tán thành (bằng 95,07% tổng số đại biểu Quốc hội). (Tuoitre.vn 22/5, Thành Chung) [Về đầu trang](#)

Ngăn chặn việc người đầu giá trả cao bất thường, trúng rồi... bỏ cọc

Chiều 21/5, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, dự thảo Luật quy định rõ hơn về tiền đặt trước đối với một số tài sản đặc thù và thường là tài sản có giá trị lớn, có thể tác động đến thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản.

Theo đó, mức tiền đặt trước tối thiểu đối với một số tài sản là 10% và mức tối đa là 20% giá khởi điểm để góp phần hạn chế tình trạng người trúng đấu giá bỏ cọc, bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản, đất đai, tần số vô tuyến điện... thực tiễn áp dụng việc đấu giá đối với một số loại tài sản đặc thù này.

Dự thảo Luật đã bổ sung trường hợp đấu giá quyền cho thuê tài sản mà giá khởi điểm được xác định theo đơn giá thuê hằng năm thì tiền đặt trước tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm nhân với thời hạn cho thuê.

Về việc nâng mức tiền đặt trước đối với một số tài sản đặc thù như quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, quyền khai thác khoáng sản và tài sản khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng không phù hợp, vì các tài sản đặc thù này thường có giá trị rất lớn. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, quá trình triển khai quy định về mức tiền đặt trước từ 5% đến 20% của Luật hiện hành cơ bản phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thu hút được nhiều người tham gia đấu giá.

“Nhu vậy, việc nâng mức tiền đặt trước chưa xử lý triệt để được tình trạng bỏ cọc sau khi trúng đấu giá tài sản mà còn hạn chế số lượng người đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản, nhất là những nhà đầu tư quy mô nhỏ nhưng có tiềm năng; việc xử lý tình trạng người trúng đấu giá bỏ cọc phải được xử lý bằng các hình thức khác chứ không chỉ bằng cách quy định nâng mức tiền đặt trước”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu.

Tuy nhiên trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu để hoàn thiện quy định tiền đặt trước theo hướng tăng theo lũy kế sau mỗi bước giá khi sửa đổi toàn diện Luật Đấu giá tài sản nhằm ngăn chặn việc người tham gia đấu giá trả giá cao bất thường trong quá trình đấu giá nhưng sau đó bỏ cọc. (Tienphong.vn 21/5, Văn Kiên)[Về đầu trang](#)

“Quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý văn minh”

Chiều 22/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới thông tin về việc cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Theo ông Tới, ở nội dung này, đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhất trí với dự thảo Luật; một số ĐBQH đề nghị đưa ra mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn trong máu và hơi thở đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã phân tích cụ thể, rõ ràng ưu điểm, hạn chế của mỗi phương án để báo cáo Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách và gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan.

Theo ông Tới, hầu hết các ý kiến đều nhất trí và có góp ý cụ thể đối với phương án quy định "cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn".

UBTVQH nhất trí với dự thảo Luật và hầu hết các ý kiến trên nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, bảo vệ nguồn lực cho xã hội, bảo vệ tuổi thọ của giống nòi. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định này tại khoản 2 Điều 10 dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý.

Về điểm của giấy phép lái xe, ông Tới cho biết, nhiều ĐBQH đề nghị bổ sung quy định về điểm, trừ điểm giấy phép lái xe để nâng cao ý thức người lái xe.

Tiếp thu ý kiến, UBTVQH đã chỉ đạo xây dựng Điều 58 về điểm của Giấy phép lái xe. "Việc bổ sung quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý văn minh, hiện đại, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế số, xã hội số của nước ta", ông Tới nói.

Quy định này sẽ tác động tới hành vi, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe.

Người lái xe vi phạm tùy theo tính chất, mức độ của hành vi có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.

Trường hợp bị trừ hết điểm, người được cấp giấy phép lái xe phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Đồng thời, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm bị trừ điểm giấy phép lái xe, thẩm quyền trừ điểm, trình tự, thủ tục thực hiện trừ điểm, phục hồi giấy phép lái xe và quy định lộ trình thực hiện Điều này. (Tienphong.vn 22/5, Luân Dũng)[Về đầu trang](#)

Nam giới bị bạo lực gia đình ngày càng tăng

Sáng 22/5, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

Báo cáo cho thấy năm 2023 có hơn 3.100 hộ xảy ra bạo lực gia đình với hơn 3.200 vụ (năm 2022 hơn 4.400 vụ). Trong đó, bạo lực thân thể xảy ra nhiều nhất với 1.520 vụ, tiếp đến là bạo lực tinh thần 1.400 vụ, bạo lực kinh tế 230 vụ và bạo lực tình dục 110 vụ.

Trong gần 3.200 nạn nhân của bạo lực gia đình thì nữ là 2.600, nam 565. So với 2022, số vụ và số nạn nhân của bạo lực gia đình đều giảm, song tỷ lệ nạn nhân là nam giới có dấu hiệu tăng so với năm trước. Gần 3.000 người có hành vi bạo lực gia đình đã bị góp ý, phê bình, xử phạt hành chính và 129 người bị xử lý hình sự.

Bộ trưởng Dung cho rằng trên thực tế, nhiều người bị bạo lực có tâm lý cam chịu, sợ bị kỳ thị nên không đi báo cáo. Đa số họ cho rằng đó là "chuyện bình thường, xấu chàng hổ ai".

Phần lớn người bị bạo lực chỉ đi báo cáo và tìm sự hỗ trợ của nhà chức trách khi vụ việc nghiêm trọng, bạo lực xảy ra trong thời gian dài hoặc có thể dẫn đến chấm dứt hôn nhân. Thực trạng này gây khó khăn cho việc thống kê số liệu cũng như triển khai các giải pháp can thiệp và ứng phó với bạo lực.

Theo số liệu của modul mở rộng từ điều tra Lao động việc làm năm 2023, số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của nữ giới cao hơn 1,8 lần so với nam giới. Cụ thể, nữ làm 16,13 giờ/tuần, nam làm 8,75 giờ/tuần.

Theo Luật phòng chống bạo lực gia đình, các hành vi bị coi là bạo lực gia đình gồm hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng; lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính; cưỡng ép quan hệ tình dục trái phép...

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho hay, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn chưa giảm gây ảnh hưởng lâu dài đến cơ cấu dân số Việt Nam. Hơn nữa, điều này còn dẫn tới những hậu quả về xã hội và nhân khẩu học, gây bất bình đẳng giới.

Tỷ số giới tính khi sinh ra sống năm 2023 vẫn như hai năm trước đó là 112 bé trai/100 bé gái. Thực trạng này xảy ra một phần do nhiều khuôn mẫu định kiến giới về vai trò, vị trí của nam giới và nữ giới trong lao động, gia đình. Đặc biệt, tư tưởng thích con trai hơn con gái vẫn còn tồn tại.

Ngoài những hạn chế nêu trên, bình đẳng giới đã có nhiều tích cực như phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách và đảm nhiệm vị trí lãnh đạo quan trọng trong hệ thống chính trị. Hiện có 4 nữ Bộ trưởng, 13 nữ Thứ trưởng và tương đương. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa 15 đạt 30,2%, lần đầu tiên vượt trên 30% trong 45 năm gần đây.

Thu nhập của lao động nữ cũng được cải thiện, bình quân năm 2023 là 6 triệu đồng/tháng, tăng 400.000 đồng so với năm 2022 và tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2019. (Vnexpress.net 22/5, Phạm Dự) [Về đầu trang](#)

GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Chủ tịch UBND Bắc Giang Lê Ánh Dương: Giải ngân chậm là do cán bộ

Trước việc giải ngân vốn đầu tư công thấp, tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn để khắc phục tình trạng này, trong đó trọng tâm trách nhiệm người đứng đầu.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, tổng kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2024 tính đến nay hơn 9.600 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 9.000 tỷ đồng; vốn sự nghiệp ngân sách trung ương hơn 500 tỷ đồng; vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh hơn 56 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/5, tổng giá trị giải ngân chung đạt hơn 1.210 tỷ đồng, bằng 12,8% kế hoạch (cùng kỳ đạt 18,1% kế hoạch).

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công ở ban là do một số dự án khởi công mới chưa giải phóng xong mặt bằng nên chưa triển khai được. Thêm vào đó, những tháng đầu năm, số lượng người làm ít nên giá trị công việc chưa cao. Ban này phân đấu đến hết tháng 6 sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

Ông Vi Thanh Quyền, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang, cho hay, đối với chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc và miền núi, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang phối hợp với các ngành và huyện đơn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Quy trình thẩm định các dự án phát triển văn hóa, bảo tồn di tích đồng bào dân tộc đang đợi trả lời cơ quan Trung ương để triển khai. Các công trình ở huyện Sơn Động gặp khó khăn về đất san lấp, nếu không có các giải pháp quyết liệt, khả năng khó giải ngân được hết các nguồn vốn đầu tư công.

Ông Dương Ngọc Chiên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang, cho biết, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững tiến độ giải ngân rất chậm. Đến ngày 15/5, chương trình này mới giải ngân được 1,9%. Nguyên nhân giải ngân chậm chủ yếu chương trình giảm nghèo ở huyện Sơn Động do các công trình giao thông gặp khó khăn vì liên quan rừng và cấp phép khoáng sản. Đối với những công trình nhỏ lẻ do UBND các xã làm chủ đầu tư năng lực thẩm định kém.

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đánh giá, 5 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công chậm. Đây là điều không bình thường, vì năm ngoái, Bắc Giang nằm trong top các tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt của cả nước, bởi vậy cần xem trách nhiệm cán bộ từ tỉnh đến huyện, xã. Việc giải ngân vốn đầu tư công chậm là do con người, lỗi của cán bộ.

Hết 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang phải giải ngân vốn đầu tư công không được dưới 40%. Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân trên 30%.

“Cơ quan chức năng và cán bộ phải khắc phục bằng được điểm yếu về giải ngân vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Hai Ban quản lý dự án của tỉnh và các chủ chương trình mục tiêu quốc gia phải phân công cán bộ đơn đốc giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc”, ông Dương nhấn mạnh. (Tienphong.vn 22/5, Nguyễn Thắng)[Về đầu trang](#)

Đắk Lắk: Tình hình dự án giao thông 1.500 tỷ bị công an yêu cầu cung cấp hồ sơ

Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp đơn đốc tiến độ Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột. Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã yêu cầu địa phương cung cấp hồ sơ, liên quan đến gói thầu số 3 thuộc dự án này.

Sáng 21/5, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột. Hiện, khâu GPMB đang vướng ở điểm đầu và cuối tuyến. Lý do, quá trình triển khai, dự án bị “đội vốn” hơn 330 tỷ đồng nên chờ bổ sung để GPMB.

“Ban đầu, tỉnh Đắk Lắk dự kiến bố trí số tiền phát sinh trên. Sau đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nói để bộ bố trí. Cách đây 2 tháng, Bộ GTVT có văn bản bố trí nguồn vốn phát sinh. Khi nguồn tiền về, địa phương mới lập phương án, bồi thường, hỗ trợ GPMB. UBND tỉnh vừa họp và chỉ đạo rất quyết liệt việc này, tuy nhiên chưa thể xong ngay”, một lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Trước đó, ngày 13/5, Bộ GTVT gửi thông báo tới UBND tỉnh Đắk Lắk về các nội dung được thống nhất giữa lãnh đạo Bộ GTVT và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị tại buổi làm việc về tình hình triển khai một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trong thông báo, Bộ GTVT nêu, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột được khởi công từ tháng 12/2021. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng 4,5 km chưa bàn giao mặt bằng (gồm 1 km trên địa bàn huyện Cư M'gar và khoảng 3,5 km trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột). Công tác giải phóng mặt bằng hiện tại là nút thắt chính, làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công hoàn thành dự án. Trong khi mùa mưa khu vực Tây Nguyên sắp đến.

Bộ GTVT thống nhất với chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị yêu cầu UBND huyện Cư M'gar và TP. Buôn Ma Thuột khẩn trương phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư; thực hiện chi trả và vận động các hộ dân bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 5/2024 để các nhà thầu tranh thủ thi công trước mùa mưa, phấn đấu hoàn thành dự án chào mừng Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Như Tiền Phong đưa tin, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột được khởi công từ năm 2021, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023. Tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án phát sinh nhiều chi phí đến bù làm tăng thêm hơn 330 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án này, ngày 8/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu số 3 thuộc dự án.

Giá trúng thầu của gói thầu số 3 gần 515 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày. Gói thầu này có 4 doanh nghiệp liên doanh gồm: Công ty TNHH An Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột), Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn (TP. Buôn Ma Thuột), Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Hà Nội), Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An.

Việc lấy hồ sơ của cơ quan Cảnh sát điều tra nhằm phục vụ công tác điều tra liên quan Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan. (Tienphong.vn 22/5, Huỳnh Thủy)[Về đầu trang](#)

Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung hơn 2.300 tỷ cho các dự án trọng điểm

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua 2 nghị quyết liên quan đến điều chỉnh vốn đầu tư công. Theo đó, tỉnh bổ sung vốn hơn 2.300 tỷ đồng cho các dự án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ công trình phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, từ nguồn dự phòng chung và cân đối giảm của một số chương trình, đề án khác thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung vốn hơn 2.300 tỷ đồng cho 2 dự án: Chính trang trục đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu và đường trục chính TP. Vũng Tàu (đoạn từ nút giao đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận đến nút giao vòng xoay đường 51B, 51 C, TP. Vũng Tàu).

Cùng với đó, năm 2024, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung 500 tỷ đồng vốn đầu tư công ngân sách cho dự án Chính trang trục đường Thùy Vân và 800 tỷ đồng cho dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT992), đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để các dự án này khởi công trong thời gian sớm nhất.

Đây đều là các dự án có vai trò quan trọng, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT992 và đường trục chính Vũng Tàu nhằm phát huy tối đa hiệu quả dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ, tạo động lực thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài cân đối, bổ sung vốn cho các dự án trọng điểm, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thông qua 2 nghị quyết để thu hồi bổ sung hơn 71,5ha đất và chuyển mục đích sử dụng gần 17,7ha đất trồng lúa, qua đó, bảo đảm điều kiện triển khai gần 30 dự án đầu tư công phục vụ đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. (VTV.vn 22/5)[Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ

Đề xuất chuyển hàng nghìn nhà tái định cư bỏ hoang sang nhà ở xã hội

Giữa bối cảnh nguồn cung căn hộ khan hiếm, giấc mơ sở hữu nhà của nhiều người ngày càng xa vời, nhưng chỉ tính riêng ở Hà Nội và TP.HCM, có khoảng 13.000 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang, gây lãng phí lớn.

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARs) nêu trong bản tin mới đây cho thấy, tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, hiện tượng căn hộ tái định cư bị bỏ hoang không còn hiếm gặp. Chỉ tính riêng Hà Nội và TP.HCM, có khoảng 13.000 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang, không người đến ở, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng để bảo trì, bảo dưỡng mỗi năm.

Tại Hà Nội, theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội, tới giữa năm 2023, trên địa bàn có khoảng 4.000 căn chung cư bỏ hoang. Nhiều dự án tái định cư có người dân về ở, có diện tích kinh doanh dịch vụ cũng vẫn bị bỏ trống nhiều năm, không có đơn vị nào thuê, sử dụng thương mại.

Còn tại TP.HCM, theo ông Đinh Thiên Tân, Trưởng phòng Quản lý vận hành (Sở Xây dựng TP.HCM), Thành phố hiện có 8.948 căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước chưa bố trí cho người dân. Các căn hộ nằm rải rác ở 85 chung cư/cụm chung cư tại các quận, huyện và TP. Thủ Đức.

Bà Phạm Thị Miên - Phó Trưởng Ban Nghiên cứu thị trường và Tư vấn, xúc tiến đầu tư VARs - cho biết, kể từ năm 2018 đến nay, nguồn cung nhà ở, đặc biệt là phân khúc căn hộ đang sụt giảm nghiêm trọng. Số lượng dự án được phê duyệt mới ngày càng khan hiếm, trong khi các dự án đang triển khai “chật vật” bởi các vướng mắc liên quan đến pháp lý và nguồn vốn. Trung bình mỗi năm, ước tính mỗi đô thị đặc biệt thiếu hụt ít nhất 50.000 căn hộ. Bởi vậy, việc hàng chục nghìn căn hộ “để không” trong khi nhiều người dân không có nhà ở là hiện tượng bất hợp lý.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, để giải quyết tình trạng căn hộ tái định cư bị bỏ hoang, cần thực hiện đồng bộ một loạt các biện pháp cụ thể.

Theo đó, cơ quan quản lý Nhà nước cần có kế hoạch quy hoạch rõ ràng và hợp lý hơn khi chọn vị trí xây dựng các khu tái định cư. Các khu vực này cần được kết nối tốt với trung tâm thành phố và có đầy đủ hạ tầng, dịch vụ công cộng như trường học, bệnh viện, chợ, và các tiện ích khác.

Bên cạnh đó, cần có cơ quan giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng, các dự án tái định cư cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn xây dựng để đảm bảo chất lượng và an toàn. Đồng thời, thúc đẩy thời gian có hiệu lực của Luật Đất đai mới với các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất.

Thực hiện khuyến khích người dân được tham gia vào quá trình quy hoạch và phát triển các dự án tái định cư. Để đảm bảo các dự án tái định cư được phát triển phù hợp với nhu cầu thực tế và đạt được sự đồng thuận trong cộng đồng.

Đối với các dự án căn hộ tái định cư đang triển khai, Nhà nước cần nhanh chóng rà soát, qua đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chậm triển khai. Còn đối với các dự án bất động sản đã hoàn thiện và chưa được sử

dụng có kế hoạch đấu giá để thu hồi vốn, lãnh đạo các thành phố cần nghiên cứu mức giá bán phù hợp hơn.

Bên cạnh quỹ nhà bán đấu giá, Nhà nước có thể nghiên cứu ghép nhà tái định cư và nhà ở xã hội cùng một phân khúc. Các dự án tái định cư sẽ được tiếp cận nguồn vốn và lãi suất của gói tín dụng 120.000 nghìn tỉ đồng để hoàn thiện các hạng mục về hạ tầng, kỹ thuật, hạ tầng xã hội như các dự án nhà ở khác để thu hút người dân đến sinh sống.

Các chủ đầu tư sẽ có một tỉ lệ phần trăm quỹ nhà dự án để kinh doanh thương mại nhằm thu hồi vốn đầu tư. Việc chuyển đổi sang nhà ở xã hội phải bảo đảm phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Cho thuê cũng là một trong những giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng bỏ hoang và sử dụng không hiệu quả các tài sản này. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao nhất, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng dân cư và các nhà đầu tư. (Laodong.vn 22/5, Linh Trang) [Về đầu trang](#)

Vĩnh Long đấu giá loạt trụ sở cũ của cơ quan sau sáp nhập, di dời

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhiều trụ sở cơ quan, ban ngành do di dời địa điểm.

Theo quyết định, phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất công sản được thực hiện theo 3 hình thức.

Cụ thể, với hình thức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện đối với 169 cơ sở nhà đất, với tổng diện tích hơn 240.000m². Trong đó, có 21 cơ sở nhà đất thuộc các sở, ban ngành, doanh nghiệp nhà nước sẽ được đấu giá do không còn sử dụng, hoặc di dời về trụ sở mới.

Còn tại các huyện, thị xã, thành phố có 148 cơ sở nhà đất được đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Riêng thành phố Vĩnh Long có 41 cơ sở, trong đó có nhiều trụ sở được đấu giá do di dời về trụ sở UBND tỉnh trước đây...

Điều chuyển với 249 cơ sở nhà đất trong toàn tỉnh. Tiếp tục giữ lại sử dụng với 1.766 cơ sở nhà đất, trong đó có 724 cơ sở chưa cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện sắp xếp các nhà đất trên theo quy định.

Trước đó, tháng 7/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long chuyển trụ sở làm việc về địa chỉ mới tại khu hành chính tỉnh ở đường Võ Văn Kiệt, TP. Vĩnh Long. Với khu hành chính mới, nhiều sở ngành đóng tại phường 1, TP. Vĩnh Long cũng di dời về trung tâm hành chính mới. (Tienphong.vn 22/5, Cảnh Kỳ) [Về đầu trang](#)

Đà Nẵng: Một huyện giảm 100% tiền thuê đất để phát triển giáo dục, y tế

Hồi đầu tháng 5 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng quyết định thanh lý tài sản tại Trung tâm giáo dục - dạy nghề 05-06 (cũ), khu đất dành cho giáo dục bị bỏ hoang hơn 10 năm. Sau đó ngày 22/5, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định danh mục ưu đãi và chính sách khuyến khích xã hội hóa với các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa... trên toàn địa bàn TP.

Tại khu vực huyện Hòa Vang và huyện Hoàng Sa được miễn 100% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất cho tất cả các lĩnh vực xã hội hóa. Khu vực quận Sơn Trà được giảm 60% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất cho các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp.

Các lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu được giảm 80% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, môi trường và giám định tư pháp ở quận Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn được giảm 60% tiền thuê đất. Lĩnh vực giáo dục trên địa bàn quận Liên Chiểu được giảm 80% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất.

Còn tại khu vực quận Hải Châu, quận Thanh Khê được giảm 30% tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án trong thời hạn được thuê đất cho các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp.

Định kỳ 3 năm một lần, UBND TP Đà Nẵng sẽ rà soát để sửa đổi, bổ sung danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn thành phố cho phù hợp. (Laodong.vn 22/5, Nguyễn Linh)[Về đầu trang](#)

SAI PHẠM ĐIỆN HÌNH

TPHCM: Thêm một vụ án vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Chiều 21/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) TPHCM đã họp phiên thứ 7, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng ban chủ trì.

Ban Nội chính Thành ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) cho biết, trong quý I/2024, Ban Chỉ đạo đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo 12 vụ án, 14 vụ việc; trong đó có 6 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; cho chủ trương, đường lối xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc

diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra, kết quả được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

Chiều 21/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) TPHCM đã họp phiên thứ 7, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng ban chủ trì.

Ban Nội chính Thành ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) cho biết, trong quý I/2024, Ban Chỉ đạo đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo 12 vụ án, 14 vụ việc; trong đó có 6 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; cho chủ trương, đường lối xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra, kết quả được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị thời gian tới Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác PCTNTC; các kết luận, chỉ đạo của các đoàn kiểm tra Trung ương; triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ Chương trình công tác PCTNTC năm 2024 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan rà soát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết cụ thể từng vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo cũng thông nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với 1 vụ án; đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 3 vụ việc. (Tienphong.vn 22/5, Ngô Tùng) [Về đầu trang](#)

Khánh Hòa: Công an đề nghị cung cấp hồ sơ một doanh nghiệp trúng liên tiếp nhiều gói thầu

Tỉnh Khánh Hòa đang rà soát hồ sơ theo đề nghị của công an liên đến vụ việc một doanh nghiệp ở TP Nha Trang liên tiếp trúng loạt gói thầu công ích trong thời gian ngắn.

Ngày 21/5, ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang xác nhận, Chủ tịch UBND TP Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu rà soát, cung cấp hồ sơ theo đề nghị của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Dững Lợi trúng loạt gói thầu công ích tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dịch vụ công ích và Phòng Quản lý Đô thị TP Nha Trang cũng xác nhận với Lao Động về việc đang rà soát hồ sơ các gói thầu do Công ty TNHH Dững Lợi thi công trong thời gian vừa qua.

Trước đó, thông tin báo chí phản ánh về việc Công ty TNHH Dững Lợi đã tham gia 101 gói thầu, trong đó trúng 66 gói, trượt 31 gói, 4 chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu là hơn 380 tỉ đồng; tổng giá trị trượt thầu với vai trò độc lập là hơn 268 tỉ đồng.

Một số gói thầu đáng chú ý như Dự án Nâng cấp, cải tạo dải phân cách đường Trần Phú (đoạn từ cầu Trần Phú đến Hoàng Diệu), chủ đầu tư là Ban Quản lý Dịch vụ công ích TP Nha Trang với giá hơn 11,4 tỉ đồng. Gói thầu này chỉ một mình Công ty TNHH Dững Lợi tham gia đấu thầu và trúng thầu với giá hơn 11,1 tỉ đồng (giảm 2%)...

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn trúng gói thầu Nâng cấp, cải tạo đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Yersin) có giá gần 12 tỉ đồng, do Phòng Quản lý Đô thị thành phố Nha Trang làm chủ đầu tư, ngày ký hợp đồng là 29.2.2024. (Laodong.vn 22/5, Hữu Long) [Về đầu trang](#)

Đồng Nai: Kỷ luật cảnh cáo nữ Chủ tịch huyện Trảng Bom

Ngày 22/5, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà Vũ Thị Minh Châu - Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom liên quan khuyết điểm, vi phạm theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai.

Theo quyết định, bà Vũ Thị Minh Châu bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm, khuyết điểm và thi hành kỷ luật theo quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng phê bình bà Nguyễn Thị Thành - nguyên Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom do liên quan khuyết điểm, vi phạm theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị UBND huyện Trảng Bom ban hành văn bản phê bình đối với ông Nguyễn Cảnh Tiến - nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom. Ông Tiến có khuyết điểm, vi phạm theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng thời, đề nghị UBND huyện Trảng Bom tiếp tục tăng cường công tác quán triệt nâng cao trách nhiệm công vụ, chấp hành đúng quy định pháp luật trong công tác tham mưu, đề xuất theo từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn, tránh phát sinh sai phạm tương tự.

Trước đó vào ngày 12/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký kết luận thanh tra dự án Khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) do Công ty cổ phần Đầu tư LDG làm chủ đầu tư đã xây dựng không phép 680 căn biệt thự và nhà liên kế.

Theo kết luận thanh tra, bà Vũ Thị Minh Châu - Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cùng nhiều lãnh đạo khác của huyện này đã thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai liên quan đến dự án trên, như: Kiểm kê, áp

giá bồi thường không đúng chủ sử dụng đất, thường di dời sai hoặc hồ sơ kiểm kê, thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất... không đúng chủ sử dụng đất, vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. (Tienphong.vn 22/5, Mạnh Thắng)[Về đầu trang](#)

Cà Mau: Cựu trưởng phòng TN&MT huyện móc nối lập không hồ sơ bồi thường đất

Công an tỉnh Cà Mau vừa tổng đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Chánh (53 tuổi, nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Phú Tân) để điều tra về hành vi "vi phạm quyết định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cũng tổng đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nhân (50 tuổi) và Nguyễn Văn Lil (45 tuổi, công chức địa chính thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân) về cùng hành vi trên. Riêng, Lil được tại ngoại để điều tra.

Được biết, cả 3 bị can Chánh, Nhân, Lil đều liên quan đến vụ việc sai phạm xảy ra ở dự án đầu tư xây dựng đường Phan Ngọc Hiển nối dài (khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm), gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 800 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Nguyễn Văn Chánh móc nối với bị can Nguyễn Nhân ký không giấy sang nhượng đất nuôi tôm. Sau đó, bị can Chánh chỉ đạo Lil làm không giấy tờ xác định nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Ngọc Hiển nối dài có tổng mức đầu tư hơn 44 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2017-2020. (Tienphong.vn 22/5, Tân Lộc)[Về đầu trang](#)

Thanh Hóa: Bắt hai cựu lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn

Ngày 21/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổng đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 3 bị can liên quan đến vụ án "Đưa, nhận hối lộ" xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn (Thanh Hoá).

Ba bị can bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Thế Hùng (SN 1979), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn; Lê Huy Hoàng (SN 1986), Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn; Cao Xuân Hiệp (SN 1984), cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá, Nguyễn Thế Hùng và Cao Xuân Hiệp bị khởi tố điều tra về tội "Nhận hối lộ"; Lê Huy Hoàng bị khởi tố điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Như vậy, tính đến nay liên quan đến vụ án xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Sầm Sơn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với 26 đối tượng về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đây là vụ án tham nhũng có số lượng đối tượng bị khởi tố nhiều nhất từ trước đến nay thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa. (Tienphong.vn 22/5, Hoàng Lam) [Về đầu trang](#)

THẾ GIỚI

Nhật Bản xem xét hỗ trợ toàn bộ chi phí sinh con cho phụ nữ

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét chi trả toàn bộ chi phí sinh con theo hệ thống bảo hiểm y tế công cộng từ tài khóa 2026. Đây là nỗ lực mới nhất của chính phủ nước này nhằm đối phó với tình trạng giảm tỉ lệ sinh.

Theo hệ thống bảo hiểm y tế ở Nhật Bản hiện nay, về cơ bản, người dân chỉ phải thanh toán 10-30% chi phí điều trị y tế. Tuy nhiên, phụ nữ phải chi trả toàn bộ chi phí sinh thường vì trường hợp sinh con không được coi là điều trị y tế, do đó không thuộc phạm vi bảo hiểm.

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc tạo ra khuôn khổ mới trong hệ thống bảo hiểm nhằm trang trải toàn bộ chi phí sinh con cho người dân.

Hiện nay, vì các cơ sở y tế có thể tự định giá cho các ca sinh nở bình thường nên chi phí sinh con ở nước này có sự khác biệt lớn giữa các địa phương. Tính đến tháng 5/2023, các ca sinh nở bình thường tại Nhật Bản trung bình tốn khoảng 503.000 yen (3.200 USD).

Dữ liệu của chính phủ trong năm tài chính 2022 cho thấy chi phí sinh con ở Tokyo là cao nhất, trung bình 605.000 yen và thấp nhất ở tỉnh Kumamoto ở phía tây nam - ở mức 361.000 yen.

Chính phủ Nhật Bản hiện cung cấp khoản thanh toán một lần trị giá 500.000 yen cho mỗi lần sinh con, tăng từ mức 420.000 yen từ tháng 4-2023 do chi phí sinh nở ngày càng tăng trong bối cảnh lạm phát. Nếu sinh thường được bảo hiểm, trợ cấp sinh con một lần hiện tại có thể sẽ chấm dứt.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và Cơ quan Trẻ em và Gia đình dự kiến sẽ thành lập một hội đồng chuyên gia vào tháng tới để nghiên cứu các vấn đề, bao gồm xác định phạm vi sinh thường được bảo hiểm chi trả.

Người dân có thể sẽ phải tự bỏ tiền túi nếu bảo hiểm sinh thường không bao gồm chuyển dạ không đau và các dịch vụ bổ sung như ở phòng riêng. Hội đồng này dự kiến

sẽ có sự tham gia của các chuyên gia từ các tổ chức y tế và những người có thể đại diện cho các bà mẹ đang mang thai và nuôi dạy trẻ. (Tuoitre.vn 22/5)[Về đầu trang./](#).

Biên tập viên: Thanh Hồng